

BÁO CÁO

Sơ kết một năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2019)

Thực hiện Công văn số 5968-CV/BTGTW ngày 01/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về gửi Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên báo cáo kết quả như sau:

Phần thứ nhất KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 29/12/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TU hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, triển khai tới các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản đề hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập; viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2018; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.¹

Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 07/12/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TU về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản đề hướng dẫn, đốc đốc các địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019.²

Các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề các năm sát

¹ Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU ngày 01/11/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

² Công văn số 786-CV/BTGTU ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019; Công văn số 830-CV/BTGTU ngày 07/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc rà soát, đánh giá việc ghi Sổ đảng viên tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

1.2. Kết quả đạt được

1.2.1. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm

- Việc triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2018: Tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2018 tới đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên trong tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đơn vị trong tỉnh tổ chức hội nghị hoặc có hình thức phù hợp triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2018 cho cán bộ, đảng viên, hội viên. Qua tổng hợp, tỷ lệ cán bộ, đảng viên dự hội nghị học tập cấp huyện đạt 89% trở lên so với thành phần triệu tập. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên dự học tập ở cấp cơ sở trung bình đạt từ 73 - 96%.

- Việc triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019: Ngày 14/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã triệu tập các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Đến ngày 28/02/2019, 100% huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ sở đảng trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 cho cán bộ, đảng viên. Nhìn chung, việc học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 được tổ chức nghiêm túc, bài bản, chất lượng hiệu quả cao. Nhiều đơn vị cấp huyện, cấp cơ sở đã mời các đồng chí chuyên gia Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề. Một số đơn vị cấp huyện tổ chức truyền thanh trực tiếp; mở rộng thành phần tham dự hội nghị học tập, nghiên cứu đến đối tượng bí thư chi bộ thôn, khu phố.

1.2.2. Việc liên hệ, chọn việc làm theo ở chi bộ

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề các năm 2018, 2019, các chi bộ trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch học tập, làm theo; lựa chọn những nội dung phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị, loại hình chi bộ để thảo luận, thống nhất kế hoạch phân đấu học tập và làm theo. Qua tổng hợp, 100% đảng viên trong tỉnh đều đăng ký phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc bình xét, ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các chi bộ trong tỉnh triển khai có hiệu quả. Thống kê số liệu, toàn tỉnh có 2388/2804 chi bộ triển khai thực hiện việc ghi Sổ với trên 15 nghìn lượt đảng viên tiêu biểu được ghi danh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 830-CV/BTGTU ngày

07/3/2019 chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả việc ghi Sổ đảng viên tiêu biểu; trên cơ sở đó, nhằm tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tiếp theo.

1.2.3. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước

Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: công tác quản lý đất đai; khiếu nại đông người, vượt cấp; ô nhiễm môi trường; công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức công vụ...

1.2.4. Việc thực hiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã lồng ghép nội dung học tập trong các hội nghị, hoạt động của ngành và sinh hoạt chi đoàn, chi hội... Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình, nhiệm vụ công tác của ngành như: phong trào xây dựng “Khu dân cư 3 không” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; phong trào “Phụ nữ tích cực sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ; phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn thanh niên... .

1.2.5. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nội dung đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Để thực hiện 3 khâu đột phá nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, làm tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực; quyết liệt xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thủy lợi; xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên sông; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo...

- Ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới,

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các văn bản chỉ đạo của Trung ương³. Thực hiện nghiêm túc Quy định về các đồng chí cấp ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ; tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân...

- Với quyết tâm chính trị cao, năm 2018, năm thứ hai tỉnh Hưng Yên được Trung ương giao tự cân đối ngân sách và có điều tiết một phần về Trung ương, tỉnh Hưng Yên đã đạt được kết quả khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,64%, cao nhất trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu ngân sách đạt 13.168 tỷ đồng (kế hoạch 12.015 nghìn tỷ đồng), đạt 109,7% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt 9.826,7 tỷ đồng (kế hoạch 7.850 tỷ đồng), đạt 114,7% dự toán. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng. Công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh được quan tâm. Toàn tỉnh thu hút thêm 157 dự án, trong đó 129 dự án trong nước, 28 dự án nước ngoài. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, huyện Mỹ Hào được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; có thêm 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 117 xã, đạt 81%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và giữ vững. Quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân được tiếp tục cải thiện và nâng cao.

- Các địa phương, đơn vị xác định việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, nhất là nghị quyết về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Trong đó, lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể, mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết dứt điểm.

- Công tác tự phê bình và phê bình được thường xuyên quan tâm, chỉ đạo; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; đề cao

³ Ban hành Quy định số 1089-QĐ/TU ngày 16/3/2018 về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; ban hành Đề án số 07-ĐA/TU ngày 26/9/2018 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời cử nhiều cán bộ của tỉnh tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đối tượng do Trung ương tổ chức; ban hành Quyết định số 1383-QĐ/TU ngày 14/12/2018 ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tự phê bình và phê bình, từ đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh.⁴

1.2.6. Việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh⁵. Trên cơ sở các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, sát hợp với thực tế, dễ nhớ, dễ thực hiện. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của ngành, của đơn vị và kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên thường xuyên được thảo luận, là cơ sở để tiến hành phê bình và tự phê bình, đồng thời là tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, công chức và xét khen thưởng cuối năm. Ở nhiều địa phương, đơn vị, chuẩn mực đạo đức được treo trang trọng ở phòng họp, những nơi thuận tiện để cán bộ, đảng viên, người dân đến liên hệ làm việc dễ quan sát.

1.2.7. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ

- Cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện tốt việc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng.

- Trường chính trị Nguyễn Văn Linh và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố đã chủ động đưa nội dung của chuyên đề năm 2018, 2019 vào các bài giảng của chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho học viên; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, chú trọng tính hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành.

- Cấp ủy các cấp trong tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn; giao lưu, tọa đàm, hội thi; sinh hoạt chi đoàn, đội; phong trào văn nghệ, thể thao, hoạt động tình nguyện...

⁴ Ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 08/11/2018 hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ quản lý các cấp; ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 09/11/2018 hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo cấp ủy các cấp, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

⁵ Quy Định số 1090-QĐi/TU ngày 16/3/2018 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; ban hành Quy định số 1091-QĐi/TU ngày 16/3/2018 về tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên...

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động trong triển khai và tổ chức đăng ký, công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”⁶.

1.2.8. Công tác tuyên truyền

- Các ngành, địa phương, đơn vị đã sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị và đặc thù của ngành để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung chủ yếu là: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tuyên truyền, cổ động trực quan⁷; tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW⁸; tích cực phát động văn nghệ sỹ, nhà báo và các tầng lớp Nhân dân tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Tổ chức; ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật học tập và làm theo lời Bác, gắn với các nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên; tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên năm 2018 và phát hành Cuốn sách “Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh” vào dịp 19/5/2019.

1.2.9. Công tác sơ kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng

- Công tác sơ kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, gắn với sơ kết công tác xây dựng Đảng, các hội nghị sơ kết của đơn vị, ngành; biểu dương khen thưởng, các điển hình tiên tiến vào các dịp như sinh hoạt chi bộ, sinh nhật Bác (19/5), Quốc khánh (2/9)... Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị trực tuyến (điểm cầu tại Hưng Yên) sơ kết 02 năm thực

⁶ Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức cho các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc đăng ký, đảm nhận hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên; phát động, triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động, chương trình thiết thực, hiệu quả như: “Tuổi trẻ Hưng Yên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” “Ngày Chủ nhật xanh”,... góp phần rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn, khơi dậy trong thanh thiếu niên lý tưởng, khát vọng vì cộng đồng, hướng tới nhân văn, giá trị “chân, thiện, mỹ”.

⁷ Tại hội nghị giao ban báo chí, báo cáo viên hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các cơ quan báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị dành dung lượng, xây dựng chuyên mục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; phản ánh gương người tốt, việc tốt. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mỗi tháng đưa ít nhất 02 phóng sự, tin bài giới thiệu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ở trang nhất hoặc phát vào khung giờ chương trình thời sự Hưng Yên và phát lại vào thời điểm thuận lợi để thu hút cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi. Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, phát hành gần 40.000 cuốn/tháng); Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố thường xuyên chọn lọc, đăng tải những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng tháng; trích đăng nội dung chuyên đề học tập hằng năm; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến để cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, nhân rộng cách làm hay, việc làm tiêu biểu.

⁸ Năm 2018, giới thiệu 8 điển hình tiên tiến (3 tập thể, 5 cá nhân); năm 2019 giới thiệu 7 điển hình tiên tiến (2 tập thể, 5 cá nhân) gửi Báo tăng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm, biểu dương nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác; tổng hợp 95 mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do các địa phương, đơn vị giới thiệu; lựa chọn 10 tập thể, 11 cá nhân là mô hình hay, cách làm hiệu quả gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí tỉnh để tuyên truyền.

hiện Chi thị 05-CT/TW do Trung ương tổ chức; xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm, Báo cáo năm 2018 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

- Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đồng loạt tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đảng viên tiêu biểu được ghi danh trong triển khai thực hiện Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2019.⁹

2. Kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Hướng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đến các địa phương, đơn vị trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Kết quả, tỉnh Hưng Yên đạt 02 giải C và 01 giải Khuyến khích. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức trao Giải thưởng của Trung ương và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng.

- Thực hiện Công văn số 5827-CV/BTGTW ngày 18/01/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II (2018 -2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 812-CV/BTGTU ngày 14/02/2019 về xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II phát động, triển khai đến các địa phương, đơn vị trong tỉnh nhằm tiếp tục hưởng ứng tham gia Giải thưởng.

- Thực hiện Thông báo số:45/TB-NA ngày 05/3/2019 của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về việc tuyển chọn giải thưởng nhiếp ảnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II - Giai đoạn 2015-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị hưởng ứng tham gia Giải thưởng.

- Hướng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018, tỉnh Hưng Yên có 37 tác phẩm tham dự Giải.

Ngày 22/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 104-KH/TU về việc tổ chức, phát động Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành tổng kết và trao giải Cuộc thi vào dịp 19/5/2019. Một số đơn vị trong tỉnh hằng năm đều tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết quả đã có hàng trăm tác phẩm tham gia với các thể loại văn xuôi, thơ, ảnh, nhạc...

⁹ Năm 2018, đã giới thiệu đề nghị tuyên dương 08 điển hình tiên tiến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc cấp Trung ương; tuyên dương, khen thưởng 81 điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm cấp tỉnh. Tổ chức trao Giải thưởng của Trung ương và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể, 01 cá nhân đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018) do Trung ương tổ chức (gồm 02 giải C, 01 giải Khuyến khích). Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các dịp như: tổ chức sơ kết, sinh hoạt chi bộ, sinh nhật Bác (19/5), Quốc khánh (2/9)...

3. Nhìn lại 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhận thấy:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ:

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã kịp thời, nghiêm túc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tế của tỉnh và địa phương, đơn vị. Công tác sơ kết đánh giá được chú trọng thường xuyên và kịp thời.

- Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh:

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hằng năm được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, qua đó, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã chỉ đạo, tổ chức thành công Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở 3 cấp. Cấp cơ sở tổ chức 237 cuộc thi với 2.655 thí sinh tham gia. Cấp huyện tổ chức 17 cuộc thi với 248 thí sinh tham gia. Cấp tỉnh có 35 thí sinh tham gia; được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình Hưng Yên, ghi âm, in đĩa DVD gửi 161/161 đảng ủy xã, phường, thị trấn, 100% trường trung học cơ sở, tiểu học để làm tài liệu sinh hoạt, nghiên cứu, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Việc đăng ký làm theo được chú trọng, bước đầu thực hiện có hiệu quả:

Sau học tập, nghiên cứu, cấp ủy các cấp trong tỉnh đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề từng năm và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổ chức triển khai việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ trong toàn tỉnh.

Nhìn chung, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền; các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện; tạo được những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến với những việc làm cụ thể, nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn cao cả trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội. Qua đó, tạo nên các phong trào thi đua sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực; tạo sự lan tỏa; sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ,

đảng viên có năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, đơn vị.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Việc triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở hiệu quả chưa cao.

- Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo của một số cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa sát với nội dung chuyên đề của năm và chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai Sổ ghi đảng viên tiêu biểu; việc bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số địa phương, cơ sở còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

- Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo còn chưa nhiều.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn chưa thường xuyên.

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ nên khó khăn trong công tác tuyên truyền, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trách nhiệm gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần tự giác, tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng. Tập trung thực hiện tốt nội dung chủ đề toàn khóa, chủ đề học tập năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện các nội dung đột phá đã được Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân; việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác trọng dân gần dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác...

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

4. Tiếp tục triển khai hiệu quả, chất lượng việc ghi Sổ đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được ghi danh và các đơn vị thực hiện hiệu quả việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu.

5. Tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật học tập và làm theo lời Bác, gắn với các nội dung 10 lần Bác về thăm Hưng Yên; Tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên năm 2018 vào dịp 19/5/2019 với chủ đề “Hưng Yên đỉnh ninh lời Bác”.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

2. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung các tài liệu tham khảo như băng, đĩa hình... có nội dung mới về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là về những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phục vụ công tác tuyên truyền.

Vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW, (để b/c)
- Các ban Đảng tỉnh,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- BTV huyện ủy, thành ủy, ĐUTTTU,
- Các đ/c UVBTVTU,
- Lãnh đạo VPTU; CVTH^D,
- Lư VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



*** Đỗ Xuân Tuyên**